



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๘
ตำบลพลับพลา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีความประสงค์จะสอบราคา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะ หมู่ที่ ๘ ทำการรื้อถอนสะพานเดิมแล้ว ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายถาวร จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้อาจมีเงิน ๖๘๖,๐๐๐.- บาท (-หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔๓,๐๐๐.- บาท

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๖. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖.๒ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

/หรือแสดงบัญชี....

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

“การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง”

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

กำหนดซื้อแบบและเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา และในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ห้องประชุมชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโชคชัย ห้องประชุมชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๗๐๐.- บาท ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ผู้ซื้อนำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน/ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากกรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจยื่นให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และเพื่อเป็นการแสดงว่าผู้ค้าได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๑๗๘๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.Koratdla.go.th www.tambonplubpla.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสมบุรณ์ แซดอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา